

# สายการบินเอทีฮัด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการว่าความศาลจำลองกฎหมายอากาศระหว่างประเทศ ณ กรุงอาบูดาบี

สายการบินเอทีฮัด สายการบินแห่งชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ต้อนรับนักศึกษาวิชากฎหมายกว่า 60 คนจากทั่วโลก ในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันการว่าความศาลจำลองกฎหมายอากาศระหว่างประเทศ (International Air Law Moot Court Competition) ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2556 ณ กรุงอาบูดาบี

การแข่งขันครั้งนี้ดำเนินการโดย สถาบันกฎหมายอากาศและอวกาศนานาชาติ มหาวิทยาลัยเลเดน จากประเทศเนเธอร์แลนด์ และมูลนิธิอนุสรณ์ซารินเพื่อความช่วยเหลือทางกฎหมาย (Sarin Memorial Aid Foundation) จากประเทศอินเดีย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ส่งสมประสบการณ์ในการสร้างและเสนอข้อโต้แย้งทางกฎหมายระหว่างประเทศหรือกฎหมายอากาศระหว่างประเทศ ศาลจำลองจะช่วยนักศึกษาในเรื่องการเตรียมข้อสรุป การวิเคราะห์มุมมองฝ่ายตรงข้าม และเพิ่มทักษะการโต้แย้งในการว่าความต่อหน้าผู้พิพากษาที่มีชื่อเสียง นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายระดับโลก ทักษะและความเข้าใจอย่างถ่องแท้ที่ได้รับจากการแข่งขันครั้งนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จของนักศึกษาวิชากฎหมาย และ ถือเป็นการสร้างเครือข่ายกับบุคคลในวงการกฎหมายมากมายจากทั่วโลก

มร. เควิน ไนท์ ประธานกรรมการบริหารฝ่ายกลยุทธ์และการวางแผน สายการบินเอทีฮัด กล่าวว่า “สายการบินเอทีฮัด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้จัดการแข่งขันการว่าความศาลจำลองกฎหมายอากาศระหว่างประเทศ ครั้งที่ 4 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเลเดนและมูลนิธิซาริน”

“การแข่งขันนี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างนักกฎหมายชั้นเยี่ยมในสายงานกฎหมายอากาศระหว่างประเทศ และความมุ่งมั่นนั้นก็สอดคล้องเป็นอย่างดีกับเป้าหมายของสายการบินเอทีฮัดที่มุ่งจะเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในระดับโลก”

“เราให้ความสำคัญกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะเพื่อใช้กับอุตสาหกรรมการบินมาโดยตลอด ซึ่งสะท้อนกับโครงการ Emiratisation ของสายการบินฯ ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากเรารับสมัครชาวเอมิเรตส์ให้เข้ามาฝึกฝนกับเราเพื่อทำงานในบทบาทที่ท้าทายและให้ผลคุ้มค่า”

เนื่องจากเป็นสายการบินเจ้าภาพและผู้สนับสนุนหลัก สายการบินเอทีฮัดจึงอภิบาลสนับสนุนการเที่ยวบินสู่กรุงอาบูดาบีให้

กับผู้แทน ผู้พิพากษา 35 ท่าน และนักศึกษาวิชากฎหมายกว่า 60 คน จากทั่วโลก



**บรรยายภาพ (จากซ้ายไปขวา):** ผู้แทนจากสายการบินเอธิโอเปียและตัวแทน – นักศึกษาวิชากฎหมาย จากคณะ  
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยไซน่า มร. คาเลด อัล เมฮาบี มร. แมนโมฮัน ลัล ซาริน มร. เควิน ไนท์ มร.  
วอล์ฟ ดี มุลเลอร์-รอสติน มร. พาโบล เมนเดส เด เลออน มร. โมฮัมเมต อาโบ เบเคอร์ มร. กิลเบิร์ต กิวเยร์ม มร. วิ  
เจย์ พูนุชามี และนักศึกษาวิชากฎหมาย จากมหาวิทยาลัยแมคกิล